

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/พระเครื่อง

วันที่: อังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8847

หน้า: 27(กลาง)

Col.Inch: 29.59 Ad Value: 32,549

PRValue (x3): 97,647

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มูลนิธิเมาไม่ขับห่วงอุบัติเหตุรถจักรยานมอบเหรียญเทพเจ้า'ไ้สวยเอี้ย'เตือนสติผู้ใช้รถ

มูลนิธิเมาไม่ขับห่วงอุบัติเหตุรถจักรยานมอบเหรียญเทพเจ้า'ไ้สวยเอี้ย'เตือนสติผู้ใช้รถ

มอบเหรียญเทพเจ้า'ไ้สวยเอี้ย'เตือนสติผู้ใช้รถ

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิเมาไม่ขับ มีความห่วงใย ต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัด โครงการตรุษจีนเมาขับถูกจับแน่ โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดทำเหรียญเทพเจ้าไ้สวยเอี้ย รูปวงกลม ขนาด 3x3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน "ซินฟู ซินเจีย ยู่อี๋ ซินนี้ฮวด ไ้" และข้อความภาษาไทย "มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง" จำนวน 19,999 เหรียญ โดยได้รับความเมตตาจากพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเขียว) เจ้าอาวาส วัดมิ่งกรมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ประกอบพิธีปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไ้สวยเอี้ยให้

ทั้งนี้ จะมอบเหรียญเทพเจ้าไ้สวยเอี้ย จำนวน 3,000 เหรียญ (ฟรี) ให้กับประชาชน ในวัน อังคารที่ 17 ก.พ. 2558 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการขับขี่ และปฏิบัติตามวินัยจราจร ซึ่งประชาชนที่จะมารับเหรียญเทพเจ้าไ้สวยเอี้ยที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สามารถรับได้โดยไม่ต้องเป็นผู้ที่เกิดปีมะแมและปีชง

นพ.แท้จริงกล่าวต่อว่า ยกเว้นผู้ที่ไม่สามารถไปรับได้ในวันดังกล่าว มูลนิธิเมาไม่ขับได้จัด เหรียญไว้ 9,999 เหรียญ ผู้ประสงค์ขอรับต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิดซึ่งระบุว่าเป็น ผู้เกิดปีมะแมหรือปีชง ได้แก่ ปีฉลู ปีมะโรง ปีจอ เนื่องจากมีประชาชนขอมาาก เหรียญมีจำนวน จำกัด จำหน่ายถึงตัวท่านเองสต็อกของติดแสดมปี 5 บาท ส่งมาที่มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 หมู่บ้าน ประชาชนนิคม 2 ซอยสามัคคี 58/26 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000